

# สารนิพนธ์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ใกล้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 การสอบปลายภาคครั้งนี้ยังเป็นการสอบออนไลน์ ดังเช่นภาคเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้ว่าตอนนี้การเข้าถึงและได้รับวัคซีนจะมีอัตราที่สูงขึ้น แต่การเฝ้าระวังยังเป็นสิ่งสำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังคงประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป รวมทั้งยังคงมีการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home

ภายในมหาวิทยาลัยขณะนี้ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากไม่มี นิสิตเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย หลายคนคิดถึงบรรยากาศ การพบปะถกเถียงทางวิชาการระหว่างผู้เรียนและผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้อันร่วมกันระหว่างศิษย์และอาจารย์ คาดหวัง ว่าอีกไม่นานบรรยากาศเช่นนั้นจะย้อนกลับมาคึกคักเช่นเดิม

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แม้ผู้เรียนจะได้รับความรู้จาก อาจารย์ผู้สอนไม่แตกต่างจากการสอนแบบปกติ แต่มีกิจกรรม บางอย่างหายไป ทำให้อาจารย์หลายท่านถามหาความผูกพัน ระหว่างศิษย์อาจารย์ที่เจอกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ง นับวันจะกลายเป็นความสัมพันธ์เสมือนจริงมากขึ้น จุดนี้เป็น ประเด็นหนึ่งว่าการสอนออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการสอนแบบ ปกติได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะ สามารถทดแทนการเรียนในชั้นเรียนได้ แต่การเรียนการสอนที่ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ ได้สัมผัสจริง จะเป็นการสร้างประสบการณ์ ตรงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถสร้างได้ผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ในวันนี้เราทุกคนต่างคาดหวังการได้กลับมา เรียนในชั้นเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนิสิต คาดหมายว่าภายในอนาคตอันใกล้นี้ หากสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น เราคงได้กลับมาเรียนในระบบ ห้องเรียนปกติได้

สำหรับการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2564 จากแผนรับนิสิต จำนวน 615 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถรับนิสิต ได้ตามแผนรับ ซึ่งมีผลรวมการรับนิสิต จำนวน 695 คน คิดเป็นร้อยละ 113.01 จากแผนรับของทั้ง 13 หลักสูตร สิ่งนี้เป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้เรียน ที่สนใจเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่น ดังกล่าว เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะ ฯ ให้เป็นคณะ ชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของเราชาว HUSO ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการ วิชาการเพื่อให้บรรลุพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ ฯ

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกคน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจจนการดำเนินงานโครงการใน ปีงบประมาณ 2564 สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี แม้จะ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ มีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.82 ของโครงการทั้งหมด และหวัง ว่าในปีหน้าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเช่นเดิมเพื่อ ครอบครัวเรา HUSO Family : The Power of Unity

